

[7. ด้านการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial database management)]

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ความเชี่ยวชาญ
1	นายอภิชาติ เตชเพ็ญพันธ์	วิศวกรรังวัดชำนาญการ	กรมที่ดิน	ชำนาญการ
2	นายไพฑูรย์ คุณพิโน	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	กรมป่าไม้	ชำนาญการ
3	นายครรชิต โล่ห์คำ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	กรมป่าไม้	ชำนาญการ
4	นายกรต์ มั่นศรีสุขใส	ผู้อำนวยการส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้	กรมป่าไม้	ชำนาญการ
5	นายมณฑล สุริยาประสิทธิ์	ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่	กรมพัฒนาที่ดิน	ชำนาญการ
6	นายสมปอง นิลพันธ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน	กรมพัฒนาที่ดิน	ชำนาญการพิเศษ
7	นางวิภาพร วรสาร	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ	กรมชลประทาน	ชำนาญการพิเศษ
8	นายคมสัน สัจจะวรรณคุณ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรมทรัพยากรน้ำ	ชำนาญการพิเศษ
9	นางสาวพิมพ์พร พรพรหมมินทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรมพัฒนาที่ดิน	ชำนาญการพิเศษ
10	นางสาวศันนีย์ นาวายนต์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรมทรัพยากรน้ำ	ชำนาญการพิเศษ
11	นางศุภกิจ สกลเสาวภาคย์	วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ	กรมที่ดิน	ชำนาญการพิเศษ
12	นายสมภูมิ อนันตชนลาภา	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ชำนาญการพิเศษ
13	นางอรวรรณ พวงมาลัยทอง	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ชำนาญการพิเศษ
14	นายเจริญ ศรีเลี้ยง	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ชำนาญการพิเศษ
15	นายเกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข	ผอ.ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลวิศวกรรม	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ชำนาญการพิเศษ
16	นายสมเกียรติ สิริพิทักษ์เดช	รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและแผนที่	กรมโยธาธิการและผังเมือง	ชำนาญการพิเศษ
17	นางสาวกัลยาณี สุวรรณประเสริฐ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรมทรัพยากรน้ำ	เชี่ยวชาญ
18	นางสาวเฟื่องฟ้า จันทวงษ์โส	นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	เชี่ยวชาญ

19	นายดิเรก คงแพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรมพัฒนาที่ดิน	เชี่ยวชาญ
20	นายธนะศักดิ์ ประเสริฐศรี	ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์	กรมทรัพยากรน้ำ	เชี่ยวชาญ
21	นางสาวชจีวรรณ เบ้าสุวรรณ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	กรมทรัพยากรน้ำ	ปฏิบัติการ
22	นายวศิน รุจิเกียรติกำจร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรมทางหลวง	ปฏิบัติการ
23	นายสุชีพ ตันติวุฒิพงศ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กรมทางหลวงชนบท	ปฏิบัติการ
24	นายคุณทน บุญวงศ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปฏิบัติการ
25	นางสาวปวีณา เปรมเจริญ	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ	กรมพัฒนาที่ดิน	ปฏิบัติการ
26	นางสาวอชฌาพร สารวรรณ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	กระทรวงคมนาคม	ปฏิบัติการ
27	นางชญานี จันทระประภา	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	ผู้ทรงคุณวุฒิ